



ที่ พน ๐๕๐๔/ ๖ ๖๕๖

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
เชิงสะพานกษัตริย์ศึก กทม. ๑๐๓๓๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน โครงการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานควบคุม

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการจัดสัมมนา และแผนที่สถานที่จัดสัมมนา จำนวน ๒ แผ่น  
๒. ใบตอบรับการเข้าร่วมงานสัมมนา จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานควบคุม นั้น จากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐) ได้กำหนดให้ต้องมีการจัดทำมาตรฐานในการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานดังกล่าว เพื่อใช้สำหรับการประเมินสมรรถนะของการดำเนินการจัดการพลังงานที่ชัดเจนของโรงงานควบคุมตามที่ พ.ร.บ.ฯ กำหนดไว้ ซึ่ง พพ. ในฐานะหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จึงเห็นควรให้มีการศึกษาและจัดทำแนวทางการกำกับดูแลและประเมินผลการจัดการพลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม บนพื้นฐานของดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านการจัดการพลังงาน (Energy Performance Indicator)

บัดนี้ พพ. ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำจัดทำตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานแล้วเสร็จ จึงได้จัดสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านการจัดการพลังงานที่จะนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการกำกับดูแลโรงงานควบคุม ได้รับการยอมรับจากโรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมสัมมนาฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องชนกนันท์ โรงแรมเอปี่น่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ ดังมีกำหนดการสัมมนาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และโปรดแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การประชุมสัมมนาให้แก่สมาชิกที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่าน จักขอบคุณยิ่ง โดยท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมมนาฯ หรือโครงการฯ ได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการฯ คุณสร้อยญา ลิขิตถาวรไชย ๐๘ ๙๖๙๒ ๓๔๔๓ หรืออีเมลล์ info@enpi-dede.in.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายยศพงศ์ คุปตะบุตร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๓ ๐๐๒๑-๙ ต่อ ๑๖๕๑ (วิศรุต)

โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๓๙๔๓